

ต่อจากหน้า 1



# สสท. ร่วมงาน สินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME รณรงค์รัฐมนตรีเป็นประธานฯเปิดงาน

สันทนาการแห่งประเทศไทย (สสท.) นำโดยนายมงคลดี ทุกษนันต์ รองประธาน สสท. พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ ร่วมงาน “สินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคการเกษตรไทย” โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน



นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังเป็นประธานในพิธีงาน “สินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคการเกษตรไทย” ว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรและแสดงถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถยกระดับเป็นผู้ประกอบการด้านการผลิต และด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย

เกษตรกรประเทศไทยที่มีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร ได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนการทำเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ และสถานการณ์จนประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำที่ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ด้วยการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชอื่นที่ใช้น้ำน้อยควบคู่กับการปลูกข้าว และนำข้าวมาผลิตแปรรูปเป็นขนมโมจิเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างแบรนด์ที่เป็นของตนเอง ตลอดจนพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตร ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยโดย กระทรวงการเกษตรฯ ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทำให้เกษตรกรตื่นตัวในการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรของไทย เพื่อปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ หรือปลูกพืชอื่นร่วมกับการปลูกข้าว และมีการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนหาตลาดรองรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรของไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอบเขตผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ที่ได้ทุ่มเททำงานเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้เข้มแข็ง เพราะอาชีพเกษตรกรถือว่ามีความยากลำบาก ความเหน็ดเหนื่อย และมีหนี้สินจำนวนมาก ขณะเดียวกันเกษตรกรก็ถือเป็นประชากรส่วนใหญ่ที่มีความสำคัญของประเทศไทย ซึ่งหากทำให้เกษตรกรของไทยสามารถมีความมั่งคั่ง และเข้มแข็งขึ้นมาได้จะกลายเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวข้างหน้า ซึ่งจากที่ได้เยี่ยมชมนิทรรศการตัวอย่าง SME เกษตรที่ประสบความสำเร็จของแต่ละภูมิภาค การพัฒนาการของเกษตรกรไทย วิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาการเกษตรที่กำลังดำเนินการอยู่ ทำให้มีความหวังว่าภาคการเกษตรไทยจะเป็นอนาคตความเจริญ ความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นกับภาคการเกษตรไทยและภาคเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย

โดยเชื่อมั่นว่าการรวมพลังของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐจะทำให้เป็นความหวังของเกษตรกรที่จะสามารถยืนหยัดขึ้นมาได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ไม่แพ้เกษตรกรของประเทศอื่น เช่น

ภาคการเกษตรมาช่วยพัฒนา การบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกและมีแหล่งน้ำมากขึ้น การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรให้มีความหลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

ขณะเดียวกันต้องมีการศึกษาพืชทางการเกษตรแต่ละชนิดเพื่อปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ และการจัดหาตลาดรองรับ ซึ่ง ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปดูแลและช่วยเหลือได้ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่าน อี-คอมเมิร์ซ เพื่อให้การซื้อขายสินค้าเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันสถาบันการศึกษาทั้งภูมิภาคและส่วนกลางสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งและเติบโตจากภายใน

รวมถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรไทยอย่างแท้จริง โดย ธ.ก.ส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการกำหนดแผนการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวที่ชัดเจน ซึ่งขณะนี้ ธ.ก.ส. ได้เริ่มดำเนินการแล้วในเรื่องสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร รวมทั้ง ส่งเสริมเกษตรกรให้มีการปลูกพืชที่มีความหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรไทยที่ยากจน ล้าล้ามีมีโอกาสพัฒนาตนเองไปสู่เกษตรกรที่มีทันสมัยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การสร้างการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรไทยต้องการการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายและเกษตรกรไทยให้แพร่หลายมากขึ้น เช่น การนำข้อมูลเกษตรกรไทยด้านต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จ มาเป็นต้นแบบเผยแพร่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้กับ

เกษตรกรอื่น ๆ ได้ปฏิบัติตามต่อไป

ทั้งนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ยังได้กล่าวแสดงความหวังว่า ต้องการเห็นความร่วมมือร่วมใจ มีการบูรณาการกันระหว่าง ธ.ก.ส. ลูกค้า สหกรณ์การเกษตร สถาบันเกษตรกรต่าง ๆ ตลอดจนเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนตามแนวประชารัฐ เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรและภาคชนบทของไทยให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งขอชื่นชมทุกคนที่ให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศไทยให้มีมูลค่าสูงและให้เกิดความยั่งยืนด้วยการส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการเกษตร ผ่านการขับเคลื่อน 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคการเกษตรไทย ส่งผลให้เกษตรกรมีความมั่นคง มั่งคั่ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้าน นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้ดำเนินโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 เอสเอ็มอี เกษตร มาตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2559 จนถึงปัจจุบันได้ให้สินเชื่อแก่กลุ่ม เป้าหมายผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเกษตรไปแล้วกว่า 7 พันราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อกว่า 9.5 พันล้านบาท ประกอบไปด้วย เกษตรกร บุคคลผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน และกองทุนหมู่บ้าน

ทั้งนี้ คาดว่าตั้งแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย.2559 ยอดปล่อยสินเชื่อจะเพิ่มขึ้นเป็น 2-3 หมื่นล้านบาท ตามที่รายงานให้กระทรวงการคลังรับทราบก่อนหน้านี้ เชื่อว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล